

Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên 23/2/2025

Ý Lễ Trong Tuần

Tin Mừng Lc 6, 27-38

Thứ Bảy (22/2): + LH Maria, mới qua đời + LH Hilariô (+ LH Tiên Nhân + Các Linh Hồn) + Cầu Bình An
Chúa Nhật (23/2): Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên
(+ 2 LH Anna + Các Linh Hồn) + LH Hilariô (+ LH Anrê + LH Phêrô + LH Maria) (+ LH Giuse + LH Anna + Các LH) + LH Anna Maria, mới qua đời

Thứ Hai (24/2): Mùa Thường Niên

Thứ Ba (25/2): Mùa TN - Không có Lễ 12:05 PM tại GX

Thứ Tư (26/2): Mùa TN - Không có Lễ 12:05 PM tại GX

Thứ Năm (27/2): Mùa TN - Thánh Gregory

Không có Thánh Lễ 12:05 PM tại GX

Thứ Sáu (28/2): Mùa TN - Không có Lễ 12:05 PM tại GX

Thứ Bảy (1/3): Mùa Thường Niên

Thánh Lễ giỗ 100 ngày cho LH Hilariô - 10AM

Chúa Nhật (2/3): Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên

Sách Bài Đọc Năm C: trang 165

Thánh Vinh Đáp Ca: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Allêluia, Allêluia: Chúa nói / Thầy ban cho anh em một điều răn mới / là anh em hãy yêu thương nhau / như Thầy đã yêu thương anh em. *Allêluia.*

Tiền Dâng Chúa, Chúa Nhật 16/2/2025

- Thánh Lễ Tiếng Việt \$4,330.25
- Thánh Lễ Tiếng Anh \$1,349.25

Phụng Vụ Chúa Nhật 02/3/2025

Lời Chúa, Lời Nguyện (Lễ Thiếu Nhi thứ Bảy): Đoàn TNTT
Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Đoàn Liên Minh TT
Thừa Tác Viên (CN): Ông Nguyễn Thế Vinh, Ông Thành Todd, Cô Karel Nguyễn, Anh Hoàng Kim Tuyền
Xin Tiền Nhà Thờ, Hướng dẫn (CN): KT Dũng Lạc

Ý Cầu Nguyện Đức Thánh Cha - 2/2025

Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ: Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đoàn giáo hội biết đón nhận những nguyện vọng và cả những do dự của những người trẻ cảm thấy tiếng gọi phục vụ sứ mạng của Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ.

Phúc Âm: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bây giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đâu hảo hạng, đã dần, đã lác và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

Suy niệm: Đức Giêsu đã dạy chúng ta về lòng yêu thương vô vị lợi, tha thứ vô điều kiện và không xét đoán người khác. Trên thập giá, Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết mình. Đó là những việc thường trái với tính tự nhiên của con người. Nhưng Đức Giêsu đã vượt thắng và muốn chúng ta đi trên con đường của Ngài là thương, và yêu thương tới cùng.

Câu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, với con người đầy ích kỷ và hẹp hòi của chúng con, chúng con cảm thấy mình như kẻ khờ khạo đối với người đời. Xin cho chúng con biết nhìn vào mẫu gương khôn ngoan đích thực của chính Chúa. Nhìn gương Chúa và nghe lời Chúa dạy. Xin cho chúng con biết chọn phần khôn ngoan đích thực là sống như Chúa và làm theo Chúa. Trở nên giống Chúa, chắc chắn chúng con sẽ được đón nhận hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô

Địa Phận đã bắt đầu bước qua giai đoạn ba của cuộc vận động. Địa Phận chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em trong việc hỗ trợ cho cuộc vận động *Một Gia Đình Sống Tròn Đầy Trong Đức Ki-tô!*

Đức Cha Kemme cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần làm cho cuộc vận động này được thành quả tốt đẹp. Chúng ta đã cùng nhau đáp lời mời gọi **sống như một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô!**

Quý ông bà anh chị em nào chưa có cơ hội đóng góp thì bây giờ vẫn là cơ hội tốt để dâng cúng. Địa Phận vẫn luôn ao ước và mong muốn tất cả mọi người trong Địa Phận đều tham gia.

Cho đến nay, Giáo Xứ chúng ta đã quyên góp được \$497,120, 109.26% của mục tiêu, **với 45.18% số gia đình tham gia.** Giáo Xứ chúng ta sẽ nhận được 80% số tiền của những đóng góp vượt qua mục tiêu \$455,000. Địa Phận cho lại để phát triển Giáo Xứ.

Chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em!

Kính Cầu Cho Ôn Gọi và Tu Sĩ

Lạy Chúa Cha toàn năng, xin ban ơn phước cho Giáo phận của chúng con với ân sủng của nhiều ơn gọi linh mục và đời sống tu trì.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin ban cho những người Chúa kêu gọi lòng sẵn sàng và tinh thần quảng đại / để hiến dâng cuộc đời và tài năng của mình để phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Xin Chúa gia tăng đức tin của mỗi người trong Giáo phận của chúng con, đặc biệt là đức tin của những người mà Chúa đã kêu gọi và sẽ tiếp tục kêu gọi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

Lễ Acies - CN 9/3

Thưa Anh Chị Em Hội Legio Maria, Chúa Nhật ngày 9/3/2025 là Lễ Acies của Hội Legio Maria. Thông báo đến ACE Hoạt Động cũng như Cán Bộ, Chúng ta chuẩn bị tâm hồn cũng như sắp xếp thời giờ tham dự. Kính mong sự tham dự đông đủ của mọi người.

Thông Báo Ca Đoàn Giới Trẻ

Chúng con đã đổi giờ tập hát sớm hơn thành 7PM đến 8PM tại phòng St Elizabeth. Chúng con dự định sẽ hát 2 hoặc 3 Thánh Lễ Thứ Bảy bắt đầu từ tháng 8 và rất cần thêm ca viên. Xin mời gọi các em từ 7 tuổi trở lên và các anh chị em thanh thiếu niên cùng tham gia đình hoạt với ca đoàn giới trẻ. Mọi chi tiết, xin liên lạc chị Thùy Vân (316) 518-7108. Xin cảm ơn.

Raffle Xây Dựng Mái Vòm tại Linh Đài

Đức Mẹ La Vang

Kính thưa Quý Cụ Quý Ông Bà Anh Chị Em, chú Hilariô Nguyễn Hữu Phú qua đời ngày 18/11/2024 vừa qua. Khi sinh thời, chú có tâm nguyện dành một khoản tiền dâng kính Đức Mẹ La Vang để thực hiện mái vòm tại Linh Đài. Khi Chúa gọi chú về, chú chưa kịp thực hiện. Nay, các con của chú thay chú thực hiện tâm nguyện của Bố; các em đã cùng nhau mua một chiếc xe mới 2025 TOYOTA CAMRY, trị giá \$33,000. Các em mong muốn có số tiền nhiều hơn trong khả năng của mình để dâng cúng. Vì vậy, với sự chấp thuận của Cha xứ, các em phát hành Xổ Số RAFFLE, giá ủng hộ là \$50 / 1 vé. Vé sẽ xổ vào ngày 25/5/2025, ngày Đức Cha Chủ Tế Thánh Lễ tại Linh Đài Đức Mẹ Lavang. Tất cả số tiền thu được sẽ dâng vào Linh Đài Đức Mẹ. Kính mời mọi người mua ủng hộ và giới thiệu đến những người thân quen. Mọi chi tiết xin liên lạc: cháu Minh (316) 200-2455 hoặc cô Mai 258-4128. Chân thành cảm ơn.

Cha Xứ Đi Tĩnh Tâm

Cha Xứ đi tĩnh tâm từ Thứ Hai đến Thứ Sáu ngày 24-28/2/2025. Vì thế, sẽ không có Thánh Lễ lúc 12:05pm tại Nhà Thờ như thường lệ. Nếu có chuyện cần gấp, xin liên lạc Văn Phòng GX hoặc Ban Chấp Hành.

Hop Lớp Xung Tội Rửa Lễ Lần Đầu

Kính mời quý phụ huynh lớp XTRLLĐ đến họp ở Văn Phòng bên Trung Tâm thứ Bảy tới ngày 1/3, lúc 3:15PM, để chuẩn bị cho các em rửa Chúa lần Đầu vào CN 18/5. Xin quý phụ huynh tới đúng giờ và mang theo bản sao của giấy Rửa Tội, để GX làm giấy chứng nhận.

Tắt Điện Thoại Trước Thánh Lễ

Xin quý ông bà anh chị em vui lòng tắt điện thoại (cell phone) để Thánh Lễ được cử hành trang nghiêm, sốt sắng. Xin chân thành cảm ơn.

Lịch Trình Sinh Hoạt

- 24-28/2/2025: Cha Xứ đi tĩnh tâm, không có Lễ 12:05PM
- 5/3/2025: Thứ Tư Lễ Tro
- 9/3/2025: Lễ Acies - Hội Legio Mariae
- 11-27/3/2025: Cha Xứ & một số giáo dân đi hành hương
- 29&30/3/2025: KT Phan Viết Huy bán quán gây quỹ
- 13/4/2025: Chúa Nhật Lễ Lá
- 20/4/2025: Đại Lễ Phục Sinh
- 27/4/2025: Quan thầy Khu Thánh Lê Bảo Tịnh
- 4/5/2025: Lễ Dâng Hoa kính Đức Mẹ ở Trung Tâm Bắt đầu đọc Kinh tôn vương kính Đức Mẹ
- 11/5/2025: Lễ bế giảng Trường Việt Ngữ & các em ra trường ở Wichita
- 17,18/5/2025: Hội CBMCG bán quán
- 18/5/2025: Các Em Rửa Lễ Lần Đầu
- 25/5/2025: Dâng Hoa - Đức GM Kemme Dâng Lễ tại Linh Đài Mẹ Lavang lúc 10AM Xổ Số Xe 2025 Toyota Camry SE @ 1PM